

# GIÚP NGƯỜI BẰNG CHẤT LIỆU SINH ĐỘNG QUÁN-ÂM TÂM TÌNH CỦA SƯ ÔNG TRÍ HIỀN: HỘI NGỘ PHÁP QUANG ĐÌNH HỘI 2007

Tiết Thu tháng chín, lễ Khánh Đản Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, Hội Ngộ Pháp Quang năm Đình Hội, Công Đồng Phật tử phát nguyện, XÂY QUÁN-ÂM VIỆN, tôn thờ Đức Quán-Thế-Âm nghìn tay nghìn mắt theo mẫu tượng Chùa Bút Tháp miền Bắc Việt Nam.

Kinh Pháp Hoa Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phổ Môn Phẩm cũng như Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm đối với Người Việt chúng ta thật thâm-tình-quen-thuộc phổ biến sâu rộng trong nhân-gian-xã-hội. Với niềm tin trong-sáng: Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. Gặp tai-ương-ách-nạn: Niệm Quán-Thế-Âm; bệnh tật nguy khốn: niệm Quán-Thế-Âm; hữu-sự-gian-nan liên-liên-tưởng đến Đức Quán-Thế-Âm, hay tụng niệm Kinh Phổ Môn, những mong "trường phước duyên, kiến Quán-Âm, tai qua nạn khỏi", thật ân-tình nghĩa-trọng, thủy-chung, vì Bồ-Tát có nguyện: "Ai cần đến thì gọi Ngài, Ngài sẽ có mặt, đáp ứng yêu cầu và đem nguồn vui sức sống thoát ly chướng duyên, nghịch cảnh hay tai ương, ách nạn,...."Đau khổ ở đâu, Quán-Âm thị hiện ở đó."

Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm tượng trưng cho Tình Thương rộng lớn, sự hiểu biết thâm sâu và hạnh nguyện sáng mạnh trong Tinh thần Từ-Bi và Ý thức trách nhiệm phụng sự. Tình tự, Tinh đức và hạnh nguyện của Bồ-Tát là cánh cửa rộng lớn (phổ môn thị hiện) cho tất cả mọi người, mọi loài trong ngũ trược ác thế đến với Đạo Phật trong tinh-thần Vô-Úy CHUYỂN HÓA và THẮNG HOA con người vượt thoát "ba tai nạn căn bản: Tham, Sân, Si" của kiếp sống nhân-thiên vạn hữu (tam đồ bát nạn câu ly khổ). Nơi nào có mặt Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm nơi đó có tình thương, có sự hiểu biết, có sự hành động trong tinh thần trách nhiệm. Niệm Đức Quán-Thế-Âm thành khẩn, tha thiết là sống như thật Tình tự, Tinh đức và Hạnh nguyện Quán-Âm, làm hiển lộ tình thương, Trí-tuệ và Hành động được sáng soi bằng Tuệ Giác như thật. Xây Quán-Âm Viện là gieo duyên với Đức Quán-Thế-Âm, nuôi dưỡng phát triển chất liệu Quán-Âm tự-thân thì thân sẽ được hộ trì, tâm sẽ được điều phục, sống tự-tại an vui.

Xây Quán-Âm Viện, là tạo mái nhà chung cho Đại-chúng "hiển nhất thiết Pháp-thân" tự cứu mình và giúp người có tính chất phổ biến sâu rộng bằng năng lượng linh diệu Quán-Âm. Quán-Âm Viện Pháp Quang là cửa "Vô Sinh Pháp Nhân" rộng mở làm nơi "dạo chơi" (vân hà du thử) của mọi người, mọi loài cùng đến đó thường nguyện thường chiêm ngưỡng Hạnh nguyện Quán-Âm, cùng vun xới đất tâm gieo trồng những hạt giống thương yêu, hiểu biết và hành động trong tinh thần Từ-Bi và Ý thức trách nhiệm phụng sự, những mong, dưỡng sinh hình thành tâm nguyện: "Thoát ngoài kiếp hải trầm luân, hoàng khai lục độ hạnh môn cứu người", hay "chỉ cần thấy đáng nghe danh, muôn loài thoát khỏi ngục hình đốn đau".

Từ lâu, lâu lắm rồi, chúng tôi thường ước nguyện--ước nguyện để sống như thật công án thứ 1800 của Thiền môn: "Đức Quán-Thế-Âm nghìn tay nghìn mắt đem vui giúp người bớt khổ, còn hành giả?" Sống bằng chất liệu Quán-Âm, phàm làm một Phật sự gì cũng chỉ vì tình thương sâu rộng soi sáng bằng sự hiểu biết thì thấy an vui. Việc làm xong "trăng trắng vỗ tay reo" không vấn vương ôm ấp, miễn sao chốn Già Lam Pháp Quang, không hẳn chỉ có Pháp Quang mà thôi, nơi Già Lam nào tôi đến đều mong "Nhà Như Lai" thanh tịnh trang nghiêm. Là một vị Tăng Sĩ bình thường, hay người thợ làm vườn mà các vị Tôn Túc, Hiền giả đến thăm đã tặng cho danh hiệu "Trì Địa Tăng Pháp Quang", "Nhất thiết duy tâm tạo". Chúng tôi may mắn được một số thân hữu Phật tử đồng ý cho chúng tôi dùng "tình tài mua hoa cúng Phật nhân trong gia đình chúng tôi có người mệnh chung" tạo Tôn Tượng Quán-Thế-Âm nghìn tay nghìn mắt để Phật tử cùng chiêm ngưỡng và tập sống với chất liệu Quán-Âm lợi mình ích người. "Có cầu tức có ứng", công trình xây Quán-Âm Viện nuôi dưỡng hình thành hành trong niềm tin tưởng quý Đạo hữu Phật tử thương yêu góp sức.

"Có bột mới gột nên hồ" chính nhờ từ-tâm Bi Nguyện của Quý Tín hữu, Đạo hữu và Phật tử, trợ duyên Quán-Âm Viện Pháp Quang sớm viên thành hiện thực để mọi người biết đường về Chính Đạo, nhận biết được Con Người đích thực và phát huy Tự-Tính Quán-Âm.

Trong Hội Ngộ Pháp Quang Đình Hội, chúng tôi chân thành Tri ân, Quý Đạo Hữu, Thân Hữu, Tín Hữu, Phật tử--từ Công Đồng Phật tử Pháp Quang, Đại chúng Bồ-Tát tại gia, các Hội Đoàn Phật-Giáo Kansas City, St. Louis, Oklahoma, Wichita, San Jose, Houston, Louisiana, New Mexico, Ban HDGDPT tại Hoa Kỳ, các Ban Hướng Dẫn Miền, Anh Chị Em Ái Hữu GDPT Vĩnh-Nghiêm, các đơn vị Quang Minh, Vạn Hạnh, Huyền Quang, Minh Đức, Giác Hoàng, Pháp Quang ... nhất là ACE Ái Hữu Vĩnh-Nghiêm miền Đông Hoa Kỳ đã hội họp tại tư gia Anh Trưởng Ban (dùng điện thoại viễn liên khánh-tuế), tự phát tổ chức Lễ Chúc Thọ năm thứ 75 của chúng tôi. Được nghe lại những tâm tình trong quá khứ, chúng tôi thật cảm kích và tự hỏi: "Không biết có xứng để tiếp nhận những thương-yêu, ân tình, tín nghĩa và thủy chung của Đại Chúng, biết làm gì để khỏ phụ lòng quý Đạo Hữu, Tín Hữu ... các anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Viên GDPT ở tương lai." Lạy Đức Quán-Thế-Âm soi sáng cho con, giúp con còn đủ chất liệu linh hiển để hiện thực những yêu cầu khẩn thiết của Công Đồng Phật tử, cũng như của tuổi trẻ trên hành trình Học Đạo, Sống Đạo, hành đạo làm sao khỏ then thừng với lòng, với người, với Dân Tộc và Đạo Pháp. Lạy mẹ hiền Quán-Thế-Âm thù từ chúng minh gia hộ.

Ngưỡng nguyện Bồ-Tát Quán-Thế-Âm chứng minh công đức cao quý trợ duyên của Quý Đạo hữu, Thân hữu, Tín hữu và Phật tử. Chân thành tri ân và nguyện Quý vị cùng tượng thừa phước lạc Như Ý Cát tường.

Trần Trọng  
Pháp Quang ngày 20-10-2007

*Thích Trí Hiền*